

Số: 61/BC-UBND

Kỳ Phú, ngày 08 tháng 7 năm 2024

## BÁO CÁO

**Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành**  
**của Ủy ban nhân dân huyện 6 tháng đầu năm 2024**  
(Báo cáo trình Kỳ họp thứ 9, HĐND xã khóa XX)

### Phần thứ nhất

## CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

### I. CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Sáu tháng đầu năm 2024, triển khai thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân xã về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 trong điều kiện tập trung vào xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu; xã thương mại điện tử, tích tụ ruộng đất. Tranh thủ tối đa sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo huyện, các phòng, ban, chuyên môn cấp huyện; sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân đã đạt được những kết quả khá tích cực, các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, đời sống người dân được bảo đảm; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, cụ thể như sau:

#### 1. Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ lớn, trọng tâm.

Ngay từ đầu năm, UBND xã đã chủ động triển khai thực hiện kịp thời các Nghị quyết của huyện, BCH Đảng bộ xã và HĐND xã. Ban hành Chương trình số 01/CTr-UBND ngày 18/01/2024 về triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 với 11 nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; đồng thời giao nội dung nhiệm vụ cụ thể, lộ trình và thời gian hoàn thành để các phòng, ban, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Ban hành kịp thời 417 văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trên các lĩnh vực<sup>1</sup>. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, cải cách hành chính; kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trên địa bàn; chuyển đổi số, xây dựng xã thương mại điện tử, thu chi ngân sách.v.v.... nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của BCH Đảng bộ xã, HĐND xã. Ngoài ra, đã chủ động, thường xuyên phối hợp tốt với các phòng, ban, ngành trong việc giải quyết các đề xuất, kiến nghị của UBND xã nhằm từng bước tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

<sup>1</sup> 6 tháng đầu năm đã ban hành 417 văn bản chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực, gồm 31 công văn, 115 quyết định, 48 thông báo, 52 báo cáo, 07 chương trình, 36 kế hoạch, 74 tờ trình; tổ chức 54 cuộc họp, làm việc

## **2. Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế.**

Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp về phát triển kinh tế, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2024 ngay từ đầu năm. Tại các cuộc giao ban của UBND xã hàng tuần, hàng tháng và quý đã kịp thời đánh giá diễn biến tình hình và chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo phát triển ổn định trên tất cả các ngành, lĩnh vực:

Sáu tháng đầu năm có 14/22 chỉ tiêu được rà soát đánh giá, 08 chỉ tiêu kiểm tra, đánh giá cuối năm. Trong đó có 14 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch, có những chỉ tiêu đã đạt 100%. Một số chỉ tiêu quan trọng đạt thấp như: Thu ngân sách trên địa bàn 14%; nâng cấp các tuyến đường; xây dựng đường ngõ xóm 2,58/0,43km đạt 1,6%. 0,4km rãnh thoát nước trên đường trục thôn, 2,4km kênh mương nội đồng theo cơ chế hỗ trợ xi măng chưa thực hiện được.

Năng suất lúa vụ Xuân đạt cao cho thấy hiệu quả từ việc phá ô thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn, cánh đồng lớn đã tạo sức lan tỏa trong nhân dân, cơ cấu giống năng suất và chất lượng cao phù hợp<sup>2</sup>; Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện tích tụ tập trung đất đai theo Nghị quyết 06 của BCH Đảng bộ tỉnh, nhân rộng mô hình vùng sản xuất nông nghiệp tập trung ở thôn Phú Trung với diện tích 66,6 ha, đến nay toàn xã có 131,63 ha. Duy trì vùng sản xuất lúa hữu cơ chất lượng cao tại thôn Phú Minh. Các vùng tích tụ đã áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, giống mới chất lượng cao vào sản xuất, thực hiện đồng bộ cơ giới hóa các khâu trong sản xuất lúa. Đến thời điểm này thôn Phú Lợi, Phú Sơn Nhân dân đã kê khai xong diện tích để tích tụ. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; triển khai đồng bộ các giải pháp về phòng chống cháy rừng.

Xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo thường xuyên, đạt kết quả khá tích cực; tập trung chỉ đạo thực hiện xã Kiểu mẫu; Về bộ tiêu chí nâng cao hiện nay xã đã đạt được 18/20 tiêu chí (02 tiêu chí chưa đạt là Giáo dục, Chất lượng môi trường sống)

Tiêu chí kiểu mẫu đạt: 4/4 tiêu chí gồm: Khu dân cư kiểu mẫu, Thôn thông minh, Lĩnh vực nổi trội, Thu nhập (Tiêu chí thu nhập kết quả năm 2023)

Xây dựng hồ sơ đánh giá lại sản phẩm Ocop 4 sao nước mắm Kỳ Phú; đăng ký tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm Ocop 03 sao gạo Kỳ Phú.

Quản lý điều hành thu, chi ngân sách bảo đảm theo dự toán và tiến độ thực hiện, xử lý kịp thời nhiệm vụ phát sinh. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 5,4 tỷ đồng, đạt 24% kế hoạch, do chưa thực hiện được thu cấp quyền sử dụng đất.

## **3. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số**

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được quan tâm chỉ đạo quyết liệt đạt được nhiều kết quả. Bám sát chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm về công tác cải cách hành chính năm 2024; duy trì nghiêm chế độ giao ban hàng tháng về công tác CCHC, chuyển đổi số. Đẩy mạnh việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình và bán toàn trình vào giải quyết thủ tục hành chính<sup>3</sup>. Tham mưu Ban Thường vụ

<sup>2</sup> Năng suất đạt 56,25 tạ/ha, tăng 1,8tạ/ha so với vụ Xuân năm 2023, sản lượng đạt 3.196,2 tấn, đạt 51.4% KH năm.

<sup>3</sup> Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và xử lý trực tuyến 387/615 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và xử lý DVCTT mức độ 3, mức độ

Đảng ủy ban hành văn bản chỉ đạo công tác chuyển đổi số, triển khai đồng bộ nhiều nội dung, đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, tăng tỷ lệ mở tài khoản, thanh toán không dùng tiền mặt đối với tiền điện, mã QR tại các ốt quán..., Các chế độ an sinh xã hội trên địa bàn thực hiện chi trả tiền lương và các khoản phụ cấp không dùng tiền mặt. Đến nay đã thực hiện được 641/666 đối tượng đạt 96,24%, gồm đối tượng người có công, Bảo trợ xã hội, hưu trí, triển khai tập huấn chữ ký số cộng đồng cho người dân.

#### **4. Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân.**

Kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành về xây dựng, phát triển văn hóa; chỉ đạo công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị, văn hóa, các ngày lễ kỷ niệm của quê hương, đất nước; tổ chức các chương trình, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi trong quần chúng Nhân dân<sup>4</sup>; nhiều chương trình, sự kiện ghi dấu ấn, tạo sức lan tỏa lớn cả về nội dung và hình thức. Quan tâm, chú trọng công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; tập trung mọi nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất, nhất là các thiết chế văn hóa ở các thôn xóm trên địa bàn toàn xã.

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phát huy thành tích giáo dục mũi nhọn, kết quả phổ cập giáo dục được củng cố và giữ vững. Chất lượng giáo viên giỏi, học sinh giỏi tỉnh, giỏi huyện, học sinh thi các môn điền kinh thể thao đạt kết quả cao, Thường xuyên quan tâm công tác xã hội hóa, tài trợ cho giáo dục, giữ vững trường chuẩn quốc gia mức độ 2 và mức độ 1.

Tập trung thực hiện đồng bộ các chính sách, giải pháp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, bảo đảm an sinh xã hội. Tổ chức thực hiện có hiệu quả cơ chế, chính sách về giảm nghèo gắn với phát triển kinh tế xã hội, tạo việc làm, hỗ trợ sinh kế cho người dân, góp phần quan trọng hỗ trợ thoát nghèo bền vững, hạn chế tối đa nguy cơ tái nghèo. Duy trì các chế độ, chính sách chăm lo đời sống cho người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội. Thực hiện tốt việc xã hội hóa, kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ chính sách trên địa bàn xã.

Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại trạm y tế. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt cao 96%.

#### **5. Đảm bảo an ninh, quốc phòng và ổn định chính trị xã hội; nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo.**

Giao quân đủ chỉ tiêu, công tác ra quân huấn luyện năm 2024 đủ quân số. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia xử lý các tình huống. Triển khai các biện pháp công tác, đảm bảo an ninh

4 của toàn xã đạt 99,38%. Tỷ lệ hồ sơ có file đính kèm/ tổng số hồ sơ tiếp nhận của toàn xã đạt 94,60%. Thanh toán trực tuyến đạt 50,75%

4. Tổ chức giải bóng chuyền Nam thanh niên chào mừng ngày thành lập ĐTNCS HCM ( 26/3); tham gia giải Việt giả toàn huyện năm 2024; Cuộc thi âm thực khai trương mùa du lịch biên huyện Kỳ Anh; giải bóng đá Nhi Đồng toàn huyện; Giải bóng chuyền hơi nam, nữ huyện Kỳ Anh.

xã hội, trong đó tập trung lực lượng chủ động nắm tình hình; triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chuyên đề về tấn công, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật, đảm bảo ANTT trên địa bàn. Chủ động phòng ngừa, giải quyết các tình huống, vụ việc phức tạp xảy ra.

Nâng cao chất lượng công tác tiếp dân. Tập trung đôn đốc, hướng dẫn thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Công tác phòng chống tham nhũng được chú trọng thực hiện.

## **II. THỰC HIỆN QUY CHẾ LÀM VIỆC, CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC**

### **1. Thực hiện quy chế làm việc của UBND xã**

Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã được tăng cường theo đúng quy chế làm việc, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, đổi mới một bước công tác chỉ đạo, điều hành; triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các lĩnh vực công tác. Đồng chí Chủ tịch, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã và các Ủy viên Ủy ban đã tích cực, chủ động, chỉ đạo các ban, ngành, các thôn bám sát nhiệm vụ. Đối với các nội dung lớn có liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực như: xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, cải cách hành chính, chuyển đổi số, đề án 06, giải quyết các vụ việc tồn đọng.v.v...UBND xã đã phân công các đồng chí thành viên UBND chịu trách nhiệm chính chỉ đạo, các đồng chí thành viên khác có trách nhiệm phối hợp, đảm bảo nguyên tắc tập thể lãnh đạo và phát huy được trách nhiệm cá nhân.

Duy trì thường xuyên chế độ giao ban hàng tuần của tập thể lãnh đạo UBND xã, phiên họp UBND xã hàng tháng. Trên cơ sở đó, các nội dung, vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể lãnh đạo UBND xã và của UBND xã đều được đưa ra thảo luận dân chủ, công khai và lấy phiếu biểu quyết tại các phiên họp thường kỳ UBND xã theo đúng quy chế làm việc. Đồng thời bàn, triển khai và giải quyết những vấn đề quan trọng, cấp bách về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh như: Công tác giải ngân vốn đầu tư công, quy hoạch, quản lý quy hoạch. Các phiên họp UBND xã hàng tháng đã phát huy dân chủ, đưa ra những đề xuất, kiến nghị và những giải pháp để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Các ban chỉ đạo thường xuyên được kiện toàn đủ số lượng, thành phần để chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Chủ động đề xuất với Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các vấn đề còn tồn đọng, vướng mắc, nhất là lĩnh vực đất đai, đơn thư, tài nguyên khoáng sản.v.v...

### **2. Về quan hệ chấp hành và phối hợp công tác:**

*2.1. Việc chấp hành các nhiệm vụ của UBND huyện, chủ tịch UBND huyện giao:*

Trên cơ sở các Nghị quyết của HĐND tỉnh, quyết định của UBND tỉnh; Nghị quyết của HĐND huyện, quyết định của UBND huyện, UBND xã đã ban hành các

quyết định theo thẩm quyền, kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách của tỉnh, huyện trên địa bàn xã, đặc biệt là các quyết định, chỉ thị có liên quan đến phát triển kinh tế xã hội và hoạt động điều hành, quản lý nhà nước. UBND xã thường xuyên rà soát và chỉ đạo, đôn đốc các ban, ngành, các thôn xem xét, giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Việc thực hiện các thông báo kết luận của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện và các văn bản chỉ đạo điều hành khác được lãnh đạo UBND xã quán triệt chỉ đạo nghiêm túc. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo; chủ động đề xuất làm việc với lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban cấp huyện để xin ý kiến, hỗ trợ, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 6 tháng đầu năm làm việc với các ngành như: Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, thanh tra huyện về đất đai thẩm quyền và xử lý các vụ việc tồn đọng.v.v...

*2.2. Đối với Đảng ủy:* Ủy ban nhân dân xã thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, xin ý kiến chủ trương Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy đối với các nội dung trọng tâm còn tồn đọng, vướng mắc để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng và theo đúng quy chế làm việc của Đảng ủy. Định kỳ hàng tháng báo cáo tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng thời chủ động tham mưu, đề xuất với Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy về những nội dung, định hướng phát triển kinh tế xã hội trên các lĩnh vực.

*2.3. Đối với HĐND xã:* UBND xã chủ động phối hợp với Thường trực HĐND xã chuẩn bị tốt nội dung phục vụ các kỳ họp HĐND, nâng cao chất lượng các văn bản trình tại kỳ họp HĐND xã; công tác tiếp xúc cử tri chất lượng hơn, hiệu quả hơn; phối hợp đối thoại, lắng ý kiến Nhân dân và phản biện xã hội đối với những vấn đề Nhân dân quan tâm. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ, chất lượng trả lời và phối hợp giải quyết những vấn đề Nhân dân bức xúc; tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND huyện, xã để nắm tình hình cơ sở, tiếp thu và giải đáp kiến nghị của cử tri thuộc trách nhiệm, thẩm quyền. Tạo điều kiện để HĐND, Thường trực và các Ban HĐND thực hiện chức năng giám sát đối với UBND. Cụ thể hóa Nghị quyết của HĐND bằng các văn bản quản lý nhà nước và tổ chức triển khai thực hiện; Nghiêm túc tiếp thu và thường xuyên tranh thủ ý kiến của Thường trực, các Ban HĐND xã về những vấn đề thuộc thẩm quyền hoặc có liên quan trước khi trình HĐND xã quyết định.

*2.4. Đối với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã:* Thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp giữa UBND xã với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã. Các cuộc họp quan trọng, phiên họp UBND xã hàng tháng đều có sự tham dự của Thường trực UB MTTQ và các đoàn thể để phối hợp, tạo sự đồng thuận, thống nhất khi triển khai thực hiện, đảm bảo sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trọng tâm là: Triển khai thực hiện tích tụ tập trung đất đai, di dời mồ mả, xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số.v.v... Tạo điều kiện thuận lợi, thường xuyên cung cấp thông tin, báo

cáo, tham gia các cuộc họp... để UBMTTQ và các tổ chức thành viên thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội đạt kết quả tốt.

### **3. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ, công việc**

Đề cao việc kết hợp chỉ đạo giải quyết công việc gắn với kiểm tra, đôn đốc việc thi hành các nhiệm vụ ở các ban, ngành, thôn xóm và các cơ quan, đơn vị liên quan. Chỉ đạo Văn phòng HĐND - UBND xã bám sát các văn bản giao, thông báo kết luận của UBND xã, chủ động theo dõi, nắm bắt tiến độ thực hiện các kết luận cuộc họp, kịp thời thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND xã; rà soát đánh giá tình hình thực hiện khung nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; kịp thời có văn bản đôn đốc các ban, ngành, thôn xóm thực hiện chậm tiến độ. Định kỳ hàng tuần, hàng tháng Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã, Ủy viên UBND xã đã dành thời gian kiểm tra, đôn đốc các ngành, BCS các thôn trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Sản xuất nông nghiệp, thủy sản, quy hoạch, nông thôn mới, cải cách hành chính, chuyển đổi số, thu ngân sách.v.v... Kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tình trạng tham mưu chưa đảm bảo chất lượng và thời gian yêu cầu, chưa thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của một số ban, ngành.

### **4. Thực hiện chương trình công tác, chế độ hội họp, thông tin báo cáo.**

Chương trình công tác hàng tháng, hàng tuần của UBND xã và Chương trình làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã được ban hành kịp thời, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm và Chương trình công tác của Đảng ủy, Thường trực HĐND xã, UBND huyện; tạo điều kiện thuận lợi để ban, ngành chủ động xây dựng kế hoạch công tác, chuẩn bị nội dung tham mưu, chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện, cũng như công tác chuẩn bị nội dung các cuộc họp, làm việc của lãnh đạo UBND xã. Kịp thời điều chỉnh, bổ sung Chương trình công tác hàng tuần, hàng tháng khi có nhiệm vụ phát sinh.

Hình thức tổ chức các cuộc họp có sự đổi mới, giấy mời các cuộc được ban hành trước thời gian họp tối thiểu 01 ngày (trừ cuộc họp đột xuất), các ban, ngành chuẩn bị kỹ tài liệu, nội dung triển khai các cuộc họp. Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin phục vụ tổ chức các cuộc họp, tài liệu các cuộc họp được gửi trước qua hệ thống thư điện tử để các đại biểu có điều kiện nghiên cứu, chuẩn bị trước, tiết kiệm được thời gian, nâng cao chất lượng cuộc họp. Chế độ hội họp được quán triệt thực hiện nghiêm túc.

Thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo công tác theo quy định của pháp luật và quy chế làm việc; chỉ đạo các ngành, đơn vị kịp thời trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; chủ động thông tin kịp thời và đầy đủ về các chủ trương, chính sách, giải pháp chỉ đạo, điều hành quan trọng của UBND xã đến các ban, ngành, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành; việc thực hiện phần mềm HSCV và gửi nhận văn bản điện tử chỉ đạo điều hành đi vào nề nếp, ổn định; thực hiện hiệu quả Quy chế theo dõi, đôn đốc kiểm tra thực hiện nhiệm vụ do UBND xã, Chủ tịch UBND xã giao góp phần đổi

mới cơ chế trao đổi, tiếp nhận và xử lý thông tin; tạo thuận lợi trong quá trình theo dõi, đôn đốc, kiểm tra; nâng cao vai trò, ý thức trách nhiệm khi trực tiếp tham mưu xử lý công việc.

### **III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN**

#### **1. Tồn tại, hạn chế:**

Bên cạnh mặt tích cực và kết quả đạt được, còn có những tồn tại hạn chế trong công tác chỉ đạo điều hành cần được nghiêm túc nhìn nhận, kiểm điểm như sau:

- Kết quả phát triển kinh tế- xã hội đạt được trên một số lĩnh vực chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của xã, như: thu ngân sách đạt thấp so với cùng kỳ; các công trình đầu tư xây dựng cơ bản chưa triển khai được, hoạt động thương mại, dịch vụ chưa phát huy được lợi thế của địa phương. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, tài nguyên và môi trường chưa chặt chẽ; tiến độ giải quyết một số vụ việc tồn đọng, đơn thư của công dân vẫn còn chậm, chưa dứt điểm. Đầu tư phát triển lĩnh vực văn hóa - xã hội còn thiếu đồng bộ, nhất là hệ thống cơ sở vật chất thiết bị các thiết chế văn hóa, thể thao; cơ cấu lao động chuyển dịch chậm; đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn còn gặp nhiều khó khăn.

- Vấn đề kỷ luật, kỷ cương hành chính vẫn còn một số hạn chế. Việc chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của UBND xã và Chủ tịch UBND xã của một số thôn chưa nghiêm túc, còn chậm trong triển khai thực hiện công việc được giao, không đảm bảo tiến độ theo yêu cầu, chất lượng nội dung tham mưu còn hạn chế, thiếu kiểm tra, đôn đốc, chưa kịp thời báo cáo các khó khăn vướng mắc, đề xuất giải pháp tại các cuộc họp giao ban. Quan hệ phối hợp giải quyết công việc ở một số ban, ngành, các thôn trong nhiều trường hợp còn thiếu chủ động, trách nhiệm chưa cao.

- Việc chấp hành quy định về tham dự chế độ hội họp ban, ngành, đơn vị, các thôn chưa nghiêm túc, tham dự không đúng thành phần mời, nội dung chuẩn bị chưa đáp ứng yêu cầu dẫn đến chất lượng và hiệu quả một số cuộc họp chưa cao.

- Đội ngũ công chức thiếu ở một số vị trí nên ảnh hưởng đến chất lượng công việc.

- Công tác chuyển đổi số triển khai thực hiện chưa quyết liệt, vẫn còn nhiều chỉ tiêu theo Kế hoạch chuyển đổi số chưa đạt như hướng dẫn cài đặt chữ ký số cộng đồng, dịch vụ công trực tuyến bằng VNeid; việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân có lúc quá tải; vẫn còn tình trạng quá hạn hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến.

#### **2. Nguyên nhân**

##### **2.1. Nguyên nhân những kết quả đạt được**

- Sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể Lãnh đạo UBND xã và các Ủy viên UBND xã chỉ đạo, điều hành sáng tạo, quyết liệt, dám làm, dám chịu trách nhiệm tạo đồng thuận trong xã hội và sự vào cuộc của các tầng lớp nhân dân.

- Chính quyền đã từng bước đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện các chủ trương,

ng nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tranh thủ thời cơ, thuận lợi, khắc phục khó khăn, hạn chế; biết chọn khâu trọng tâm, trọng điểm để ưu tiên nguồn lực và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

- Quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương; chú trọng công tác thi đua khen thưởng; phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh những vi phạm.

## **2.2. Nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm**

- Một số đồng chí cán bộ, công chức còn chưa thực sự tâm huyết, sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Sự phối hợp giữa các ban, ngành, các thôn trong triển khai nhiệm vụ chưa thường xuyên, thiếu đồng bộ.

- Tinh thần trách nhiệm, trình độ, năng lực của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức trong đó có cả cán bộ lãnh đạo chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên sâu ở một số ngành, lĩnh vực còn hạn chế như khuyến nông, công nghệ thông tin...

## **Phần thứ hai**

### **MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024**

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 còn rất nặng nề, nhiều khó khăn thách thức mới. Các ban, ngành và các thôn cần kịp thời nắm bắt tình hình, khắc phục những hạn chế tồn tại, nâng cao hiệu quả trong công tác chỉ đạo điều hành, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Tổ chức triển khai thực hiện kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ xã và Nghị quyết của HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2024, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024. Tiếp thu, kiểm tra để giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp; gắn với việc kiểm tra, đôn đốc, tổ chức thực hiện, phối hợp giám sát theo chức năng nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu, kiến nghị, đề xuất và mong muốn của cử tri. Chuẩn bị tốt nội dung phục vụ giám sát chuyên đề, các nội dung trình kỳ họp HĐND xã cuối năm.

2. Tập trung chỉ đạo và ưu tiên nguồn lực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm: Xây dựng xã NTM kiểu mẫu, xã thương mại điện tử, hoàn thành tích tụ ruộng đất. Tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài. Đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách, xây dựng các công trình, khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số. Chủ động nắm bắt, dự báo tình hình, nhất là công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; giải quyết kịp thời các vụ việc từ xã, không để phát sinh phức tạp về an ninh trật tự, giữ vững ổn định tình hình.

3. Các ban, ngành và Ban cán sự các thôn theo chức trách, nhiệm vụ được giao, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên để công tác chỉ đạo, điều hành



trong thời gian tới có chuyên biến tích cực hơn, thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp đã đề ra. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo theo Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân xã nhiệm kỳ 2021 - 2026; triển khai tốt các nội dung được giao trong Kế hoạch khung công tác năm 2024 của Ủy ban nhân dân, tuyệt đối không để chậm tiến độ.

4. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội được đề ra tại Nghị quyết số 39/NQ-HĐND, ngày 09/01/2024 của HĐND xã về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024; các chương trình, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân xã. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Trong quá trình tổ chức thực hiện, cần chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan, quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao; thường xuyên nghiên cứu, phát hiện, chủ động linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế của địa phương quản lý và đảm bảo đúng các quy định của pháp luật.

5. Các thành viên Ủy ban nhân dân xã, Trưởng các ban, ngành và Thôn trưởng các thôn nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong triển khai thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; chủ động tham mưu đề xuất những giải pháp sát đúng, kịp thời; thể hiện năng lực gắn với kết quả trách nhiệm được giao; thường xuyên kiểm điểm, đánh giá hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành đối với công chức. Tập trung kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, chính sách và các nhiệm vụ được giao; gắn việc chỉ đạo, triển khai với đôn đốc, kiểm tra, đồng thời xử lý nghiêm việc chậm trễ nhiệm vụ công việc được UBND xã, Chủ tịch UBND xã giao.

6. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, xử lý nghiêm túc trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có cán bộ công chức sai phạm, có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp. Đề cao văn hóa công sở, ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ; tổ chức kiểm tra giám sát xử lý kịp thời sai phạm. Thực hiện tốt việc giải quyết hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến, tránh tình trạng quá hạn, chậm giải quyết. Tiếp tục tập huấn nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin đặc biệt là sử dụng các phần mềm điều hành hồ sơ công việc.

7. Tăng cường phối hợp giữa chính quyền và mặt trận tổ quốc nhằm tạo chuyên biến đồng bộ và mạnh mẽ hơn nữa trên các mặt, các phong trào thi đua. Phát huy khối đại đoàn kết toàn dân và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường phối hợp với các phòng, ban cấp huyện trong công tác quản lý nhà nước trên từng lĩnh vực được phân công phụ trách; tranh thủ tối đa sự quan tâm của các phòng, ban, ngành cấp huyện để thực hiện đạt hiệu quả những nhiệm vụ liên quan trực tiếp phát triển kinh tế - xã hội của xã và các tồn đọng,

vướng mắc chưa được giải quyết.

Trên đây là Báo cáo kiểm điểm chỉ đạo, điều hành của UBND xã 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. UBND xã trân trọng báo cáo và nghiêm túc tiếp thu, khắc phục để công tác chỉ đạo, điều hành ngày càng hiệu lực, hiệu quả, thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024./.

***Nơi nhận:***

- TT Đảng ủy, HĐND xã; (để b/c)
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Các ban HĐND xã;
- Ủy viên UBND xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- BCS các thôn;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Kiên Quyết**